

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

ESSO – จบสิ้นวัน ก็ดูดี(...แต่)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ แล้ว ภาพตลาดแบบนี้ อย่าวว่าแต่ละเล่น หรือ เข้าไปถึงกำไรตัวไหนเลย

แค่มองเฉยๆ แล้วคิดว่า น่าสนใจ ก็ดูเหมื่อนว่า จะไม่มีใครกล้าคิด เรียกว่า ชั่วโมงนี้ ไม่อยากเจ็บตัว ก็ปิดหน้าจอ ปิดเครื่อง หรือทำตัวไม่รับรู้ตลาดหุ้นไปสักระยะก็ยิ่งได้... แล้วอย่างที่เห็นๆ ว่าสวสในวันวานนั้น อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่สวสในวันนี้อาเลยก็ได้ อาจจะเป็นของแข็ง ของปลอม หรือ โดนทำของใส่ในวันวานก็ได้ แล้ววันนี้ เกิดมีคนหลงกล หลงเสน่ห์ ในความสวยงามนั้นๆ ตามเข้าไป ก็ง่ายเลยครับ คนขาย ได้ขายสบายใจ เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกันในเรื่องของเทคนิค ถ้ามีการมานั่งดูในตอนสิ้นวัน หรือจบวันไปแล้ว เราจะเห็นกราฟสวย แท่งเทียนสวย Volume เข้าดูดี... แต่ถ้าหากดูในระหว่างวัน ก่อนที่เราจะเห็นเป็นแบบนี้ อาจจะคนละเรื่องกับกราฟที่เห็นเลยก็เป็นไปได้ เทคนิค หรือ ปัจจัยทางเทคนิค จึงอาจจะเป็นเครื่องมือหรือของใครบางคน หรือบางกลุ่ม ให้เข้ามาหาประโยชน์ได้... แต่ถ้าเขาอยากได้หุ้น ก็ทำให้เกิดสัญญาณขายชะ หรือ อยากรายหุ้น ก็ทำให้เกิดสัญญาณซื้อสวยๆ ในตอนปิด เราจึงต้องพึ่งเครื่องมือจับสัญญาณมากขึ้น ในหุ้นบางตัวเท่านั้นแหละ ยิ่งหุ้นซึ่งๆ หุ้นแก๊งๆ ไร อาจจะต้องมองกันหลายๆ มุมหน่อย ต่างกับหุ้นพื้นฐานหรือหุ้นตัวใหญ่ๆ ตัวหลักๆ อาจจะไม่ต้องใช้อะไรมากนัก แต่เครื่องมือหลักๆ ก็อาจจะเอาอยู่แล้วก็ไม่ได้... เอ่ยมาเสียนาน ว่าจะกล่าวถึงแนวโน้มตลาด หรือ SET Index ก็เหลือที่เขียนน้อยแล้ว เ็นอันว่า เอาไว้มาว่ากันต่อในครั้งต่อไปดีกว่านะ หรือ เข้าไปดูคลิป ที่เพจTH UTRADE ก็ได้นะครับ มีคลิป Live ค้างไว้ให้ดู

ดูตามเกม... ตอนนี้อย่าจะหุ้นราคาต่ำๆ แค่นั้น หรือ จะเป็นหุ้นหลัก หุ้นแก๊งๆ ไรอะไร ก็อาจจะต้องเน้นเกมเล่นสั้น หรือ หวังแค่ แก๊งๆ ไรระยะสั้นๆ กันไปก่อนแล้วละ (ถ้าอยากเล่นจริงๆ นะ)

แนวรับ : ... 7.80-7.70 (มาแนวนี้ ยืน 7.40 ไม่ได้ ต้องยอม)

เป้าหมาย : ... แก๊งๆ ไรระยะสั้น มอง 8.50 และ 9.00-9.20

Price Chart...(ESSO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ESSO... รูปแบบของโครงสร้างหลักๆ ยังคงเป็นแนวโน้มของขาลง ทั้งระยะกลาง และระยะยาว: แต่หากสามารถขึ้นไปยืนระดับ 8.50 ได้อย่างมั่นคงนั้น รูปแบบโครงสร้างราคา ก็อาจจะมีลุ้นในการขึ้นต่อในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของขาขึ้นจริงๆ นั้น อาจจะต้องรอการขึ้นต่อเนื่อง แล้ว ดูที่การอ่อนตัวพร้อมด้วยรูปแบบของ MA ว่าจะยืนยัน การเป็นขาขึ้นในระยะกลางๆ ได้หรือไม่... ดังนั้น ในช่วงนี้ หากจะเข้าแก๊งๆ ไร ก็คงต้องมองกันที่ละชิ้น หรือ มองแนวตัวไปที่ระดับ... อากการวันนี่ ถ้าจะไม่ขึ้น หรือจะพักตัว ก็ต้องไม่มีการลงมาต่ำกว่า 7.40 ด้วยจึงจะดี... จริงๆ ต่ำกว่า 7.60 ก็เริ่มจะออกอาการไม่สวยแล้วนะ